

ไทยโพสต์

อิสรภาพแห่งความคิด

ไอโอซีและรัฐไทย

มี ความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจ ในการดำเนินการกระบวนการสันติภาพ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะการเดินทางมาประเทศไทยของกลุ่มไอโอซี หรือองค์การความร่วมมืออิสลาม (ไอโอซี) ซึ่งถือเป็นองค์การที่มีความสำคัญและมีบทบาทสำคัญที่เชื่อมโยงกับกระบวนการคลี่คลายปัญหาในพื้นที่ภาคใต้ขณะนี้

ทั้งนี้ เว็บไซต์บีบีซีไทยได้ระบุว่า ตัวแทนกลุ่มมารา ปาดานี ได้พบกับเลขาธิการขององค์การความร่วมมืออิสลาม หรือไอโอซี ดร.อียัด ฮามีน อัล มาดานี และคณะที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ โดยในกลุ่มผู้เข้าร่วมพบปะ และหารือฝ่ายมารา ปาดานี มีนายฮาวัง ยาบะ ประธานกลุ่ม อุตตาชมุฮัมมัด ซูกรี ฮารี หัวหน้าคณะพูดคุยของกลุ่ม รวมอยู่ในคณะทั้งหมด 9 คน ด้วย

โดยทางกลุ่มมารา ปาดานี ได้สรุปความเคลื่อนไหวในเรื่องของการก่อตั้งกลุ่มให้กับไอโอซีได้รับทราบ รวมทั้งการเข้าไปร่วมพูดคุยเพื่อสันติสุข หรือสันติภาพกับฝ่ายไทย ในที่ประชุมฝ่ายมารา ปาดานี ได้ขอให้ไอโอซีแสดงบทบาทสนับสนุนการพูดคุย โดยขอให้ทำงานกับไทยและมาเลเซียอย่างใกล้ชิด

แน่นอนว่าเบื้องต้นคือ การส่งสัญญาณของกลุ่มมารา ปาดานี ที่ต้องการให้ไอโอซีร่วมมีบทบาทในกระบวนการสันติภาพในขณะนี้ โดยข้อเสนอไม่ได้รวมไปถึงให้เข้ามาทำหน้าที่ผู้ไกล่เกลี่ยแต่อย่างใด เนื่องจากขณะนี้ มาเลเซียเป็นผู้ทำหน้าที่อำนวยความสะดวกดังกล่าวอยู่แล้ว

ขณะเดียวกัน การพบปะครั้งนี้ของทั้งไอโอซีและกลุ่มมารา ปาดานี ในส่วนของรัฐบาลไทยที่เป็นแกนหลัก ในการขับเคลื่อนการทำงานดูแลรับผิดชอบในกระบวนการสร้างสันติภาพ หรือกระบวนการสันติสุข จำต้องใช้เวลาสำคัญนี้ พุดคุย พบปะ กับไอโอซี เพื่อกระชับความเชื่อมั่น ในการทำงานทั้งพหุภาคีกัน

โดยเฉพาะเป้าหมายสำคัญคือ การสร้างความไว้วางใจ ซึ่งเป็นหมุดหมายร่วมของทั้งสองฝ่ายไทยและไอโอซีอยู่แล้ว เพื่อประดับประดาให้กระบวนการสันติภาพเดินไปข้างหน้า เพราะด้านหนึ่งไอโอซี ก็มีความสำคัญในการเป็นสะพานเชื่อมสำคัญ และติดตามความเคลื่อนไหว ปัญหาสถานการณ์ในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการสร้าง ความเข้าใจในอนาคต ซึ่งถือเป็นความท้าทายร่วมกันในฐานะที่ไทยจะเข้าไปสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งเกี่ยวพันเชื่อมโยงกับไอโอซี และปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

นอกจากนี้ การเดินทางมาครั้งนี้ของไอโอซี รัฐบาลไทย หรือกองทัพ ต้องใช้โอกาสสำคัญนี้ ในการเปิดโอกาสให้สังคมได้เรียนรู้กระบวนการสร้างสันติภาพ พุดคุยทำความเข้าใจในบรรยากาศที่เป็นมิตร และไว้วางใจกัน เพื่อเดินทางไปสู่การสร้างสันติสุขให้เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน เพราะปัญหาความรุนแรงในพื้นที่ จำต้องอาศัยความร่วมมือของทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ช่วยกันหมั่นงัดสันติภาพให้เดินไปข้างหน้าเพื่อท้ายที่สุดคือ ลดความรุนแรง บาดเจ็บ ล้มตายของประชาชน.